



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

27 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## มาตรการคุมเข้มกัญชา

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ผู้จัดการ, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผจก., ไทยโพสต์, thejournalistclub, topnews, hfocus, sondhitalk, plewseengern, thereporters, news1live, sentangsedtee)

- นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรมต.ประจำสำนักนายกฯ เผยหลังเป็นประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์ ว่าได้หารือร่วมกับหน่วยงานภายใน สร. โดยได้ทบทวนแนวทางการควบคุมการปลูก ใช้ประโยชน์ ผลิต และจำหน่าย เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขภาพและทางการแพทย์ และป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด พบว่าที่ผ่านมา สร.ได้ดำเนินการเรื่องเหล่านี้มาโดยตลอด มีระบบการควบคุมกำกับผลกระทบด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้น มีการกำหนดให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม หากไม่ทำตามจะมีความผิดทางอาญา ในส่วนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ อย.ดูแลอยู่ จึงไม่เป็นสุญญากาศแบบที่หลายคนเข้าใจ

## เด็กรวมกลุ่มสูบกัญชา

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus

- เพจสืบเสาะเล่าข่าวกับ คนนคร คนข่าว โพสต์ภาพนักเรียนหญิงและชายชั้น ม.ต้น รวมกลุ่มกันสูบกัญชา โดยนำขวดมาเจาะรู ใส่ น้ำ ก่อนทดลองสูบและพ่นควัน เกิดเสียงวิจารณ์เป็นจำนวนมากถึงความไม่เหมาะสม เรียกร้องให้ รว.สร. ดุคณีนนี้ พร้อมตั้งคำถามว่า กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์ แต่เยาวชนกลับเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ขณะที่บางส่วนมองว่าแล้วแต่ตัวบุคคลไม่ควรเหมารวมว่านโยบายนี้ไม่ดี เพราะในกฎหมายมีการประกาศอย่างชัดเจน ไม่อนุญาตให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าถึงกัญชา และการปลอดกัญชาในสถานศึกษา

## ผลสำรวจกฎหมายกัญชาเสรีในประเทศไทย

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, มติชนสุดสัปดาห์, newtv, nationtv

- ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea (OCU POLL) เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกฎหมายกัญชาเสรีในประเทศไทย เมื่อ 24 ก.ย.65 สำรวจโดยการสัมภาษณ์ประชาชนใช้กลุ่มตัวอย่าง 1,218 ตัวอย่าง กระจายในทุกกลุ่มอายุ ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ย.65 สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้ 1) ประชาชนกลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยกับกฎหมายกัญชาเสรี 87.27% เห็นด้วย 10.92% และไม่เห็นด้วย 1.65% 2) ประชาชนกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ 88.01% ไม่เห็นด้วย 10.34% ไม่เห็นด้วย 1.65% 3) ประชาชนกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่าการเปิดกัญชาเสรีจะทำให้เยาวชนมีการติดยาเสพติดมากขึ้น 80.79% ไม่เห็นด้วย 17.82% และไม่เห็นด้วย 14.00% 4) ประชาชนกลุ่มตัวอย่างคิดว่าการเปิดกัญชาเสรีจะมีผลเสียต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศไทยถึง 71.02% มีผลดี 15.68% และไม่เห็นด้วย 13.30% 5) ประชาชนกลุ่มตัวอย่างไม่เห็นด้วยกับการปลูกกัญชาที่บ้านเพื่อจำหน่าย จะทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 70.53% เห็นด้วย 29.15% และไม่เห็นด้วย 0.32%



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 27 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 351 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,679,022 ราย เสียชีวิต 10 ราย เสียชีวิตสะสม 32,736 ราย รักษาหายเพิ่ม 801 ราย รักษาหายสะสม 4,639,886 ราย ยังรักษาอยู่ 6,400 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 620,630,566 (+41,773) ราย เสียชีวิต 6,541,469 (+58) ราย รักษาหาย 600,894,963 (+98,510) ราย

## ประเด็นสำคัญ

### 1. แกลงแผนบริหารจัดการโควิด 19

สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, สวท., ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, hfocus, theigov, isaranews, thebangkokinsight, thestandard, acnews, workpointtoday, thailandplus, TNN, thaipbs, mcot, INN) ที่วิทูรย์ของ

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. พร้อมด้วย นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สร. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. แกลงข่าวการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ของ สร. หลังยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน - ยุบ ศบค. ว่า ขณะนี้สถานการณ์โควิด 19 ทั้งของไทยและทั่วโลกดีขึ้น การดำเนินกิจกรรมและใช้ชีวิตทุกอย่างกำลังเข้าสู่ภาวะปกติ ประชาชนส่วนใหญ่มีการรับวัคซีนเพื่อสร้าง

ภูมิคุ้มกัน และตั้งแต่ 1 ต.ค. เป็นต้นไป โควิด 19 จะกลายเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังลำดับที่ 57 ตามที่ คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบ โดยจะมีสถานะเดียวกับไข้หวัดใหญ่ โปลิโอ หัดเยอรมัน อีสุกอีใส อาหารเป็นพิษ ทั้งนี้ สธ. มอบหมายให้ คกก.โรคติดต่อจังหวัดเตรียมแผนรับมือสำหรับการเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง พร้อมให้ความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ และลดมาตรการบางอย่างเช่นเดียวกับทั่วโลกเพื่ออำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยว พร้อมยกเลิกการรายงานสถานการณ์โควิดตั้งแต่ 1 ต.ค.นี้ แต่ระบบการติดตามเฝ้าระวังและรายงานผลในการสอบสวนยังคงดำเนินอยู่ปกติ

- นพ.สุระ กล่าวว่า สถานพยาบาลในสังกัด สป.สธ. มีประมาณ 900 แห่ง และมี รพ.สต. กว่า 9,000 แห่ง กำลังคนกว่า 4 แสนคน ยืนยันว่าทั้งเตียง ยา เวชภัณฑ์ และบุคลากร มีความพร้อม

- นพ.ธเรศ กล่าวว่า กรม สบส. ได้หารือกับกองทุนรักษาพยาบาล ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนหลักประกันสังคม กองทุนสวัสดิการรักษายาพยาบาลข้าราชการ ยังยืนยันผู้ป่วยรักษาได้ฟรีตามสิทธิที่ตนมีอยู่ สำหรับแรงงานต่างด้าว ให้ใช้สิทธิประกันภัยของแรงงาน ถ้าไม่มีประกันต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

- นพ.โอภาส กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ผู้ป่วยรายใหม่และผู้เสียชีวิตลดลง สำหรับปี 2566 คาดการณ์ว่าจะมีการระบาดได้ 1-2 ครั้งเหมือนโรคไข้หวัดใหญ่ กรมควบคุมโรคจะวางแนวทางการเฝ้าระวัง 4 ระบบ ได้แก่ 1.การเฝ้าระวังผู้ป่วยในสถานพยาบาล 2.การเฝ้าระวังการเกิดโรคแบบกลุ่มก้อน หากมีการระบาดจะประกาศโรคระบาดเฉพาะพื้นที่ 3.การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงนอกสถานพยาบาล เช่น โรงเรียน ผับ บาร์ คาราโอเกะ สนามมวย สนามชนไก่ บ่อน บ้านพักคนชรา ผู้พิการ แรงงานต่างด้าวในตลาดขนาดใหญ่ และ 4.การเฝ้าระวังสายพันธุ์กลายพันธุ์ ทั้งนี้ หากสถานการณ์ผิดปกติ จะแจ้งให้ประชาชนทราบทันที สำหรับวัคซีนประชาชนรับได้ตามความสมัครใจ ไม่มีค่าใช้จ่าย ตามสถานพยาบาลที่ คกก.โรคติดต่อจังหวัด และคกก.โรคติดต่อกรุงเทพฯ กำหนด ส่วนการตรวจ ATK ตรวจเมื่อมีอาการหรือสงสัย ส่วนสถานประกอบการแนะนำให้คัดกรองอาการป่วยของพนักงานเป็นประจำ

- นพ.สมศักดิ์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ได้ออกแนวทางการรักษาโรคโควิด 19 ฉบับปรับปรุง ฉบับที่ 25 โดยจะนำเข้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข ในวันที่ 27 ก.ย.นี้ ก่อนประกาศใช้วันที่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป เบื้องต้น ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการให้รักษาแบบผู้ป่วยนอก และปฏิบัติตามมาตรการ DMHT 5 วัน ไม่ให้ยาต้านไวรัส คนมีอาการไม่รุนแรง ไม่มีปัจจัยเสี่ยง รักษาแบบผู้ป่วยนอก ปฏิบัติตาม DMHT เครื่องคัด 5 วัน อาจพิจารณาให้ยาฟ้าทะลายโจรหรือฟ้าวิพราเวียร์เร็วที่สุดภายใน 3-4 วัน ส่วนผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงหรือมีโรคร่วม ให้ยาแพกซ์โลวิดหรือโมลนูพิราเวียร์ หากเข้า รพ. ให้แรมดิซิเวียร์ ทั้งนี้ ขึ้นกับการวินิจฉัยของแพทย์

## 2. สเปรย์ดักจับโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, ประชาไท, ฐานเศรษฐกิจ, workpointtoday)

- นางวรวรรณ ไชยกำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.ไฮไปโอไซ จำกัด และ บ.โรจิส อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย รศ.นพ.ฉันทชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. ตัวแทนภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นจมูกดักจับและยับยั้งเชื้อโควิด 19 ทางกายภาพ บริเวณโพรงจมูก "เวลล์โควิทราป แอนติ-โคฟ นาซาล สเปรย์ (Vaiill CoviTRAP Anti-CoV Nasal Spray)" มีคุณสมบัติสามารถดักจับและยับยั้งเชื้อโควิด 19 ต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง ใช้พื้นที่โพรงจมูกทั้ง 2 ข้าง พ่นข้างละ 1-2 ครั้ง ใช้ได้ตามต้องการทุก 6 ชั่วโมง ได้ถึงวันละ 3 ครั้ง มีขนาด 15 มล. พร้อมจัดจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้

## 3. งานวิจัยจากเยอรมัน

สื่อที่นำเสนอ : facebook

- เพจ Thira Woratanarat โพสต์ ทิมวิจัยจาก รพ.ม.แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน เผยแพร่ผลการศึกษากลุ่มผู้ป่วยที่เคยติดเชื้อโควิด 19 โดยมีอาการน้อยมาก่อน จำนวน 346 คน โดยทำการประเมินอาการต่าง ๆ พร้อมทั้งตรวจเลือด และทำ MRI หัวใจ หลังจากการติดเชื้ออย่างน้อย 4 สัปดาห์ และตรวจซ้ำหลังจากนั้นอย่างน้อย 4 เดือน พบว่า 73% มีอาการผิดปกติทางด้านหัวใจ โดยที่ 57% ยังคงมีอาการอย่างต่อเนื่องในการตรวจครั้งที่สอง สิ่งสำคัญที่พบในงานวิจัยนี้คือ ผลการตรวจ MRI ที่ชี้ให้เห็นว่ามีการอักเสบของบริเวณหัวใจ แม้จะตรวจหลังจากการติดเชื้อมาหลายเดือน สอดคล้องกับงานวิจัยต่าง ๆ ที่ชี้ให้เห็นว่าการติดเชื้อนั้นไม่ได้จบแค่นั้นแล้วหาย แต่ยังมีโอกาสเกิดผลกระทบตามมา

## 4. วิเคราะห์ตัวเลขผู้เสียชีวิตส่วนเกิน

สื่อที่นำเสนอ : facebook

- เพจ Thira Woratanarat โพสต์ ควรมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับจำนวนเสียชีวิตส่วนเกินที่เกิดขึ้นในไทย ว่าจะสอดคล้องกับรายงานของสิงคโปร์หรือไม่ เพราะทางสิงคโปร์ชี้ให้เห็นว่าน่าจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อโควิดแล้วทำให้โรคประจำตัวแย่ลงนำไปสู่การเสียชีวิต เพราะไม่พบการตายส่วนเกินในกลุ่มที่ไม่ได้มีประวัติติดเชื้อมาก่อน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p><b>วางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยใน รพ.สกลนคร</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น รพ.สกลนคร เพื่อรองรับผู้ป่วยและขยายการจัดบริการทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเพิ่มศักยภาพเพื่อเป็น รพ.แม่ข่ายของ จ.สกลนครและพื้นที่ใกล้เคียง ลดการส่งต่อ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปรับบริการ รวมถึงเป็นสถานที่เรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์และวิชาชีพสาธารณสุข</p>	
<p><b>สธ.พร้อมถ่ายโอน รพ.สต. 3,264 แห่งตามมติ ครม.</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ผจก., สยามรัฐ, ไทยโพสต์, thereporters, plewseenger, hfocus, workpointtoday, acnews, thaigov, news1live, newtv, thailandplus, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. เผย สธ.มีการเตรียมความพร้อมถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. 3,264 แห่ง บุคลากร รวม 21,829 คน ไปยัง อบจ. ตามมติ ครม. พร้อมทั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินการถ่ายโอนทั้งบุคลากร ทรัพย์สิน และภารกิจ การบริการ และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นช่วงเปลี่ยนผ่าน ยืนยันยังให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนได้ตามเดิม</p>	
<p><b>เทศกาลกินเจ</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน ,เดลินิวส์ ,ไทยโพสต์ ,แนวหน้า ,ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน ,เดลินิวส์ ,ไทยโพสต์ ,แนวหน้า ,ข่าวสด ,ไทยรัฐ ,กรุงเทพธุรกิจ) ,ทีวีช่อง 5</p> <p>- นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทย์ฯ ร่วมกับ ออย. ตรวจสอบความปลอดภัยอาหารที่นิยมรับประทานในช่วงเทศกาลกินเจ โดยเก็บข้อมูลตั้งแต่ ต.ค. 64 - ก.ย.65 สุ่มเก็บตัวอย่างผักสดจากตลาดสด 5 ภาคทั่วประเทศ 218 ตัวอย่าง ตรวจสอบสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้าง 35 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 16.1 อาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์ตรวจไม่พบการปลอมปนของดีเอ็นเอเนื้อสัตว์ทุกตัวอย่าง และตรวจวัตถุกันเสียในอาหารประเภทเส้นไม่พบกรดเบนโซอิกทุกตัวอย่าง แต่พบกรดซอร์บิก 1 ตัวอย่าง ผู้บริโภคควรเลือกซื้อวัตถุดิบจากร้านที่มั่นใจและอาหารต้องมีฉลากระบุสถานที่ผลิต วันเดือนปี เลขสารบบอาหารที่ชัดเจน ควรหลีกเลี่ยงรับประทานหรือซื้ออาหารที่มีรูปร่างและรสชาติที่เหมือนเนื้อสัตว์มากเกินไป สำหรับผักสดและผลไม้สด ควรล้างน้ำให้สะอาดก่อนรับประทาน ถ้าเป็นอาหารพร้อมบริโภค ควรเลือกร้านอาหารที่สะอาด อาหารปรุงสุกใหม่เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเจที่จำหน่ายในร้านค้าและซูเปอร์มาร์เกตทั่วทุกม. กว่า 36 รายการ ผลตรวจออกมาไม่พบการปนเปื้อนดีเอ็นเอจากสัตว์แต่อย่างใด ทั้งนี้ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเจ ควรเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ สะอาด ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยดูผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากแสดงชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า และแสดงน้ำหนักสุทธิ เป็นต้น</p> <p>- นพ.สุพรรณชัย วัฒนา ยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เทศกาลกินเจปีนี้วัตถุประสงค์หลัก คือ การสร้างบุญสร้างกุศลชำระใจให้ใสสะอาด ไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ และเป็นการปรับสมดุลร่างกายส่งผลให้สุขภาพกายและใจดีขึ้น เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ทำอาหารมาจากพืชผัก ผลไม้ เห็ดต่างๆ รวมไปถึงธัญพืช และถั่วเมล็ดแห้งเป็นเครื่องปรุงหลัก ก่อนกินเจควรเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจโดยให้ระบบทางเดินอาหารค่อยๆ ปรับสภาพเพิ่มการกินผักในมื้ออาหารให้มากขึ้น ลดปริมาณเนื้อสัตว์หรือเปลี่ยนจากเนื้อสัตว์ใหญ่เป็นปลา ไข่ นม ถั่วเมล็ดแห้ง ตามลำดับ เมื่อถึงช่วงกินเจประชาชนควรใส่ใจหลักโภชนาการดังนี้ 1. กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ในแต่ละมื้ออาหาร 2. กินโปรตีนจากพืชให้หลากหลายและเพียงพอ 3. เลือกปรุงหรือซื้ออาหารที่มีรสชาติปานกลาง ไม่หวาน มัน เค็มจัด 4. กินอาหารกลุ่มข้าวแป้ง เส้นต่างๆ และผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อสัตว์ที่ทำจากแป้งในปริมาณที่เหมาะสม 5. วัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารต้องไม่ปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีตกค้าง โดยเฉพาะจากพืชผักควรล้างให้สะอาดเพื่อความปลอดภัย</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รัชการนายกฯ ได้กำชับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจ โดยให้สำรวจรายการอาหารตลอดจนพืชผัก ฯลฯ ให้อยู่ในราคาที่เหมาะสมไม่สูงเกินสมควร เพื่อเป็นการป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าเอาเปรียบประชาชน ดูแลผู้บริโภคไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องค่าครองชีพในภาวะเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว ขอความร่วมมือผู้ประกอบการไม่ควรฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรม และขอเน้นย้ำให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อความสะดวกของประชาชน</p> <p>- ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานกรรมการกำกับทิศทางแผนอาหารเพื่อสุขภาพ สสส. กล่าวว่า ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการรณรงค์ขับเคลื่อนสังคมลดการบริโภคเค็ม พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ จัดสภาพแวดล้อมด้านอาหารเพื่อสุขภาพที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในช่วงเทศกาลอาหารเจเป็นที่ทราบกันดีว่าอาหารเจมีรสเค็มและมัน ขณะนี้ได้ส่งทีมนักวิชาการด้านโภชนาการวางแผนให้คำแนะนำกับ ผู้จำหน่ายและผู้บริโภคให้ลดความมัน ความเค็มเพื่อสุขภาพที่ดี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- พญ.โอลิเวียร์ โนเวิร์ส ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประชากรทั่วโลกจำนวนกว่า 3 ล้านคน เสียชีวิตจากการบริโภคโซเดียมที่มากเกินไปเป็นประจำ จึงประกาศเป้าหมายลดการบริโภคโซเดียมทั่วโลกให้ได้ 30% ภายในปี 2568 พร้อมแนะนำให้ประชากรบริโภคโซเดียมไม่เกิน 2,300 มก./วัน โดยเสนอมาตรการลดการบริโภคเกลือโซเดียมสำหรับผู้ประกอบการในไทยที่จะช่วยลดบริโภคโซเดียมอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวว่า แนวโน้มของผู้ประกอบการด้านอาหารในประเทศไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากผลสำรวจเกณฑ์ปริมาณโซเดียมสูงสุดในผลิตภัณฑ์อาหาร และลักษณะทั่วไปของอาหารที่สำเร็จรูปที่จำหน่ายในไทย ปี 2561 - 2564 พบแนวโน้มมีปริมาณโซเดียมลดลง 11.6 ที่สำคัญยังพบว่ามีส่วนของผลิตภัณฑ์ผ่านเกณฑ์สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพของ สสส.เพิ่มขึ้นเป็น 21.1% ในปี 2565 นี้ เครือข่ายฯ ร่วมกับ สสส. ริเริ่มโครงการลดเค็มเลือกได้ เร่งขยายความร่วมมือในกลุ่มผู้ประกอบการและพัฒนาเมนูอาหารลดโซเดียม สนใจรายละเอียดติดตามได้ที่เว็บไซต์ <a href="http://www.lowsaltthai.com">www.lowsaltthai.com</a></p>	
<p><b><u>เฝ้าระวังนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพทางพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ</u></b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. ร่วมหารือกับภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนและประสานความร่วมมือในการเฝ้าระวังตรวจสอบปัญหาการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รับฟังอุปสรรค แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องสามารถป้องกันสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเข้าสู่ประเทศ</p>	
<p><b><u>Expo 2025 Osaka Kansai</u></b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ (acnews, thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสบส. เตรียมความพร้อมในการแสดงศักยภาพด้านสาธารณสุขไทย ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ นำนิทรรศการ “วิมานไทย (VIMANA THAI)” ไปโชว์ในงานนิทรรศการระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น Expo 2025 Osaka Kansai ในธีม “Thailand Empowering Lives For Greatest Happiness” สร้างสรรค์ชีวิตเพื่อความสุขที่ยิ่งใหญ่ เป้าหมายใหม่แห่งรอยยิ้ม ภายใต้คอนเซปต์ “SMILE”</p>	
<p><b><u>การยุติการตั้งครรภ์</u></b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, มติชน, workpointtoday, ch7, thebangkokinsight, amarintv, springnews, thestandard, mono29, nation)</p> <p>-เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ สธ. เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ กำหนดให้หญิงซึ่งมีอายุครรภ์ เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ ที่ประสงค์จะยุติการตั้งครรภ์ ต้องได้รับการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น ก่อนตัดสินใจยืนยันที่จะยุติการตั้งครรภ์ เพื่อให้การตัดสินใจของหญิงนั้นอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564 ร.มว.สธ. โดยคำแนะนำของ แพทยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น</p>	
<p><b><u>การออกกำลังกายของพระสงฆ์</u></b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> นสพ. ข่าวสด</p> <p>-นพ.อาคม ชัยวิระวัฒนะ ผอ.โรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวว่า การออกกำลังกายที่เหมาะสมในพระสงฆ์ส่วนใหญ่ จะเป็นการนำกิจวัตรประจำวันของพระภิกษุสงฆ์มาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติ เช่น การเดินบิณฑบาต การเดินจงกรม การกวาดลานวัด รวมถึงบริหารชั้นช้อนอย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน จำกัดการฉันทอาหารรสหวาน มัน เค็ม เพื่อลดปริมาณน้ำตาลกลูโคสในเลือด และลดระดับความดันโลหิต</p>	
<p><b><u>ฟอรัมทีมปฐมภูมิบัตรทอง</u></b></p> <p><b>สื่อแนะนำ :</b> นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. เผยถึงกรณีที สปสช. ยกเลิกสัญญาบริการสาธารณสุข รพ. เอกชน 9 แห่ง ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท) ตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 ทางกทม.เตรียมความพร้อมรับในระดับปฐมภูมิให้ประชาชน มีสิทธิบัตรทองต้องมีสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เพียงพอ คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง ศูนย์บริการสาขา 73 แห่ง และคลินิกอบอุ่น 213 แห่ง ทั้งนี้ ช่วงเปลี่ยนผ่านผู้ถือสิทธิบัตรทองที่ถูกยกเลิกถือว่าเป็นสิทธิว่าง สามารถไปที่ รพ. หรือศูนย์บริการปฐมภูมิใดก็ได้ที่ให้บริการบัตรทอง ส่วนกลุ่มต้องส่งต่อ รพ.นั้น กทม. มี รพ.สังกัด 12 แห่ง อัตราเดิมที่ให้สิทธิบัตรทองอยู่ที่ 30% ของเตียงทั้งหมด หากขยายโควตาเป็น 2 เท่าหรือ 60% ก็จะครอบคลุม</p>	